



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๖๖๐๖

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย/รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง)/ผู้อำนวยการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่

เนื่องด้วยเรื่องการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นเรื่องสำคัญ และทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีได้เป็นเจ้าภาพหลัก แต่จะต้องร่วมมือสนับสนุนตอบสนองพระปณิธานร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งนี้ เลขานุการที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดเชียงใหม่ โดยสรุปการดำเนินงานเป็นลำดับ เพื่อการสื่อสารให้คณะกรรมการบริหารทุกท่านทราบเป็นข้อมูลเดียวกัน และเพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

## สรุปการดำเนินงาน

สืบเนื่องมาจากครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้ตรัสกับอธิการบดี ๒ เรื่อง คือ เรื่องการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ และให้มหาวิทยาลัยประสานกับทางจังหวัดดำเนินการเรื่องศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ : ทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ได้เชิญมหาวิทยาลัยประชุมหารือร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด โยธาธิการจังหวัด และหลายหน่วยงาน โดยขอเข้าสำรวจพื้นที่บริเวณ ๙๐๗ ไร่ แยกเป็น ๒ ส่วน คือ อ่างเก็บน้ำ ๒๕ ไร่ (ด้านหลัง ๙๐๗ ไร่) และพื้นที่ ๔๐ ไร่ โดยรอบอ่างเก็บน้ำ จังหวัดได้เสนอว่าควรใช้บริเวณนี้เป็นศูนย์พักพิง มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกับจังหวัดว่า การดำเนินการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ต้องขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน และได้้นำเรื่องทั้งหมดหารือร่วมกับจังหวัดด้วยเพื่อให้ทราบขั้นตอนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ : ได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องการใช้พื้นที่ ซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมหลายประการ จึงให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ : สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้เห็นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ และควรหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และต้องตอบสนองพระปณิธานพระองค์ท่าน สภาฯ จึงมีมติรับทราบ

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ : อธิการบดี ผู้บริหาร และผู้นำชุมชน ได้สำรวจพื้นที่ ๙๐๗ ไร่ อย่างละเอียดและพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่ พบว่า พื้นที่ ๙๐๗ ไร่ เดิมเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและมหาวิทยาลัยพยายามที่จะฟื้นฟูให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยขอใช้พื้นที่ และได้ฟื้นฟูสภาพป่าให้สมบูรณ์ และดำเนินการในพื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณในการพัฒนาอ่างเก็บน้ำให้เป็นแหล่งน้ำสมบูรณ์เพื่อใช้ในโครงการและชุมชนด้วย

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ : อธิการบดีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ณ พระตำหนักทิพย์พิमान จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอธิการบดีได้ถวายรายงานว่า “จากการที่ได้เข้าไปตรวจสอบและสำรวจพื้นที่บริเวณ ๙๐๗ ไร่ มีความเป็นทงหลายส่วน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ผลิตอาหารอินทรีย์ตามโครงการยุทธศาสตร์ และมีความคาบเกี่ยวกับกรมชลประทาน อีกทั้งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้หารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานทหารในพื้นที่แล้ว”

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ : มหาวิทยาลัยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องของเรื่องพื้นที่การจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ และโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อบูรณาการร่วมกัน ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมสำรวจ ๓ พื้นที่ คือ

(๑) พื้นที่ของกรมชลประทาน บริเวณหลังคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ของมหาวิทยาลัย ค่อนข้างแคบ และในอนาคตจะมีการขยายถนน

(๒) พื้นที่โครงการบ้านโป่ง ๒๑๖ ไร่เดิม บริเวณนี้อยู่ใกล้ชุมชน ซึ่งชุมชนอาจไม่เห็นด้วย และต้องดูแลหลายส่วน

(๓) พื้นที่ว่างเปล่าของกรมชลประทาน ฝั่งตรงข้ามสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย พื้นที่ประมาณ ๓๖ ไร่

สรุปผลการหารือ ให้ทางจังหวัดหาพื้นที่ที่มีอำนาจสั่งการก่อน และพื้นที่ในส่วนของทหาร ทั้งนี้ให้การบริหารจัดการศูนย์ฯ บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้เสนอเรื่องไปยังจังหวัดด้วยแล้ว

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ : อธิการบดี ผู้บริหาร และผู้นำชุมชน หารือร่วมกัน เพื่อสื่อสารให้รับทราบนโยบาย ผลประโยชน์ต่าง ๆ ในการจัดตั้งศูนย์ฯ และผลกระทบเชิงบวกในการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งประเด็นที่พบปัญหาคือเรื่องน้ำ จึงขอให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยท่านรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานในการประชุม ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีตัวแทนจากกรมปศุสัตว์รายงานความก้าวหน้าในที่ประชุม โดยได้อ้างถึงการประชุมในครั้งก่อน (วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ซึ่งได้รายงานมาว่า “พื้นที่ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นพื้นที่ป่าสงวนเป็นพื้นที่มีปัญหา และได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้ว ปรากฏว่าไม่ผ่านการอนุมัติจากสภาฯ”

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ : ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จังหวัดเชียงใหม่ มีความเห็นว่พื้นที่ ๓๖ ไร่ เป็นพื้นที่ตรงข้ามอ่างเก็บน้ำมีความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์พักพิง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้ชุมชนหลายส่วน สิ่งสำคัญคือต้องมีการชี้แจงและทำความเข้าใจกับชุมชน

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ : รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านบริเวณโดยรอบพื้นที่ ๓๖ ไร่ และแจ้งถึงความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์พักพิงฯ วัตถุประสงค์ และผลประโยชน์ที่ได้รับ และได้นัดทำความเข้าใจอีกรอบในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ : จังหวัดเชียงใหม่ โดยปลัดฯ และนายอำเภอ ได้ประชุมชี้แจงความเข้าใจกับชุมชน ๒ หมู่บ้านอีกครั้ง ปรากฏว่าได้รับการคัดค้านบางส่วน

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ : ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ณ ตำนกทิพย์พิมาน โดยพระองค์ท่านเป็นประธานที่ประชุม จึงหวัดได้รายงานความก้าวหน้าเรื่องการทำพื้นที่ว่า จะใช้พื้นที่ของกระทรวงกลาโหม ซึ่งมณฑล ๓๓ เป็นผู้ดูแล และจังหวัดเชียงใหม่จะประสานด้วยตนเอง หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจากจังหวัดเชียงใหม่ ให้รายงานเกี่ยวกับพื้นที่ ๙๐๗ ไร่ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ : มหาวิทยาลัยได้เชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดฯ จังหวัดมาร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ ด้วย

- (๑) ชี้แจงเรื่อง สภามหาวิทยาลัยยังไม่เคยมีมติไม่อนุมัติ
- (๒) ยืนยันว่าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัดและได้ดำเนินการอย่างไร
- (๓) มหาวิทยาลัยแจ้งว่าต้องตอบสนองพระปณิธาน จึ่งหารือเรื่องการใช้พื้นที่ ซึ่งขณะนั้นจังหวัดแจ้งว่ายังมีพื้นที่ ดังนั้น จึงได้หารือเรื่องพื้นที่แต่ละส่วน
  - พื้นที่ ๙๐๗ ไร่ นั้น มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่ชัดเจน
  - พื้นที่ ๓๖ ไร่ ควรรับฟังความคิดเห็นของชุมชน จังหวัดเห็นว่าหากดำเนินการแล้วไม่สำเร็จจะส่งผลกระทบยาว
  - พื้นที่ของทหาร ทางจังหวัดแจ้งว่ายังมีได้เจรจากับทางทหาร
  - พื้นที่อำเภอพร้าว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะจัดตั้งเป็นคณะสัตวแพทย์และโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ : ปลัดฯ และคณะเข้าสำรวจพื้นที่อำเภอพร้าว ซึ่งปลัดฯ เห็นว่าควรเสนอข้อมูลต่อจังหวัด และหากไปสำรวจพื้นที่ควรสร้างความเข้าใจกับชุมชนบริเวณดังกล่าวด้วย ในการนี้ นายกษภฯ ได้หารือนอกรอบกับกรมการสภฯ สรุปว่า ควรไปสำรวจพื้นที่ ๓๖ ไร่บริเวณป่าเสื่อมโทรม เห็นว่ามีความเหมาะสม ระยะทางไม่ไกล และสามารถพัฒนาให้เป็นประโยชน์ส่วนรวมสนองพระปณิธานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และควรแจ้งให้ทางจังหวัดทราบว่มหาวิทยาลัยพร้อมจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนกับจังหวัด แต่ทั้งนี้ ทางจังหวัดอาจหาพื้นที่อื่น หรือพื้นที่ทหารก่อน หากไม่ได้ทั้งสองพื้นที่ดังกล่าวอาจดูพื้นที่ที่อำเภอพร้าว

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ : มหาวิทยาลัยได้เชิญจังหวัดมหาหรือร่วมกันอีกครั้ง ประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และโยธาธิการจังหวัด โดยทางจังหวัดได้เข้าสำรวจพื้นที่สำนักฟาร์ม (อำเภอพร้าว) ซึ่งห่างจากอำเภอเมือง ๖๐ กิโลเมตร เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม มีระบบไฟฟ้า ระบบน้ำใช้จากอ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ห่างจากชุมชนและถนน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เสนอแนวทางเกี่ยวกับพื้นที่จัดตั้งศูนย์พักพิงฯ ๓ ทางเลือก

- ทางเลือกที่ ๑ - สนับสนุนใช้พื้นที่ ๓๖ ไร่ พื้นที่ที่มีความเหมาะสม ระยะทางไม่ไกล สามารถพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้มากกว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวน
- สนองพระปณิธานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ทางเลือกที่ ๒ มหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนการตัดสินใจและการดำเนินการใด ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกพื้นที่อื่นที่เหมาะสม จะเลือกใช้พื้นที่ทหาร หรือพื้นที่อื่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ทางเลือกที่ ๓ ในกรณีที่ไม่สามารถหาพื้นที่อื่นได้ อาจพิจารณาความเหมาะสมพื้นที่สำนักฟาร์ม อำเภอพร้าว แต่ระยะทางไกล

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการใด ๆ ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รับทราบ และมีข้อเสนอนำเสนอสรุปได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากทางจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้เกี่ยวข้องในส่วนของการขอใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย หากพื้นที่ที่มีความเหมาะสมควรมีการพิจารณาเรื่องการขอใช้ให้ถูกต้อง โดยศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการนำข้อมูลเสนอสภามหาวิทยาลัยควรจัดทำข้อมูลลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน การขอใช้พื้นที่ที่จังหวัดและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการร่วมกันให้ละเอียดและชัดเจน อ้างอิงจากเหตุผลความเป็นจริง

๒. พื้นที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย (อำเภอพร้าว) ควรศึกษาข้อมูลการใช้พื้นที่ปัจจุบันว่า ได้ใช้ประโยชน์สำหรับปลูกพืชหรืออื่น ๆ อย่างไรบ้าง (ขอข้อมูลโดยละเอียด) เช่น ต้นยางพาราใช้พื้นที่กี่ไร่ กี่ตัน เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑.ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบความก้าวหน้า และพิจารณาการใช้พื้นที่ในการจัดตั้งโครงการฯ โดยผ่านคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย

๒. มอบให้รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง) ผู้อำนวยการ  
สำนักฟาร์มฯ และผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ หาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะใช้ในการ  
จัดตั้งโครงการฯ ให้ครอบคลุมทุกด้าน และนำข้อเสนอแนะในข้อ ๒ ไปพิจารณาดำเนินการ และ  
รายงานอธิการบดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ